

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính và hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 19/11/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng và đồng chí Lê Bá Ngân, Phó Cục trưởng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ngân hàng; đại diện Ban Giám thị trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại biểu triệu tập gồm: Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký THA, người lao động thuộc Cục; lãnh đạo, Chấp hành viên và các cá nhân được khen thưởng năm 2022 của các Chi cục THADS trong tỉnh.

Dự và đưa tin Hội nghị có các phóng viên báo Thanh Hóa, báo pháp luật Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sau khi thông qua báo cáo tổng kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính năm 2022 bằng hình ảnh và báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022, Hội nghị được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã kết luận như sau:



1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục, triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt phối hợp với cấp ủy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy, Chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính" trên địa bàn.

3. Tổ chức quán triệt và triển khai ngay 6 nội dung kết luận của Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, UVBCHTW đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tại phiên giải trình trước HĐND các cấp về công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tại thông báo kết luận số 618/KL-HĐND ngày 11/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh theo đó đánh giá sơ kết hàng quý công tác xử lý giải quyết 1040 vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm và 102 vụ việc án tín dụng Ngân hàng có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành dứt điểm, xác định rõ nguyên nhân, lý do, giải pháp và trách nhiệm tập thể, cá nhân.

4. Đảm bảo ra Quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% Bản án, Quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết cả về việc và về tiền, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước.

5. Tranh thủ hàng ngày, hàng giờ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, Công an các cấp đặc biệt là Công an cấp cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức, triển khai hiệu quả công tác THADS trên địa bàn, coi đây là một giải pháp chính trị - pháp lý "**trước nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất**". Chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn, tháo gỡ ngay các vụ việc khó khăn phức tạp để xin ý kiến thỉnh thị kịp thời, không để tình trạng thấy án khó mà không làm, không họp bàn, không cáo cáo

xin đường lối chỉ đạo của Cục, của Ban Chỉ đạo THADS và cấp ủy, chính quyền, hoặc không thỉnh thị kịp thời.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung mọi nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị lớn, có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADS, THAHC chính xác.

7. Thực hiện đầy đủ Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS. Việc kiểm tra, tự kiểm tra phải nghiêm túc, tránh hình thức, kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, Cục THADS tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra một số đơn vị trực thuộc.

8. Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc THAHC tại địa bàn. Kịp thời thực hiện kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án; bảo đảm chỉ tiêu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án: “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật”.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn được UBND giao làm đầu mối giúp UBND quản lý công tác THAHC cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả THAHC và tham mưu để UBND, Chủ tịch UBND chỉ đạo quyết liệt công tác THAHC nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

9. Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS.

10. Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết việc THADS ở địa phương.

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thông báo để các đơn vị THADS trong tỉnh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Các Chi cục THADS trong tỉnh (để t/h);
- Công TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu VT.

} Đề b/c



**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Minh Hải